



**N**gày sinh nhật 49t của Chàng, chàng không cảm thấy thoải mái buổi sáng hôm đó... Chàng đi xuống lầu sau một đêm ân ái đậm đà, tin chắc là phu nhân sẽ nói “mừng sinh nhật” anh, hay ít ra cũng có một món quà nho nhỏ nào đó... Nàng không thèm ngó ngang nói “hello cưng”, nói chi đến chuyện chúc ngày sinh nhật. Chàng lầu bầu trong bụng “mấy bà vợ là như vậy, nhưng các con sẽ nhớ...”. Mấy đứa con ngoan xuống lầu ăn sáng, không đứa nào thèm để ý đến Chàng... Chàng buồn bã lái xe đi làm mà lòng nặng trĩu... Vừa vào đến văn phòng thì em thư ký của Chàng, CindyMít, ra đón Chàng với một nụ cười duyên dáng chết người... “Chào anh thương, chúc mừng sinh nhật của anh...”. Chàng cảm thấy thoải mái chút xíu và nghĩ thầm trong bụng... “À, ít ra cũng có người nhớ đến ngày sinh nhật của mình...”. Chàng vào văn phòng làm việc chăm chỉ cho đến trưa. Bỗng có tiếng gõ cửa của CindyMít... nàng âu yếm với giọng nói quyến rũ... “Anh biết không, hôm nay trời đẹp và là sinh nhật của anh, đi ăn trưa với em đi, chỉ có em với anh thôi...”. Chàng mừng rỡ nói... “Cindy Mít nói nghe có lý quá,

thôi mình đi...”. Chàng và Cindy Mít đi ăn trưa ở một Câu Lạc Bộ Sĩ Quan dành cho những người có nhiều tiền, và cũng là chỗ kính đáo ít người biết... Chàng và Nàng uống 2 ly XO nho nhỏ và hưởng thụ buổi ăn trưa quá đậm ấm... Ăn xong, trên đường về văn phòng, Cindy Mít bảo... “Anh biết không, hôm nay trời đẹp, mình có cần về văn phòng không?...”. Chàng gật gù với điệu thuốc 555 trên tay, lái chiếc xe Lexus thong thả ngoài xa lộ... “Ừ, anh nghĩ cũng không cần, có Cindy ở bên cạnh anh thì chiều nay anh dành ngày sinh nhật cho Cindy, vì vợ con anh đâu thèm để ý đến anh...”. Cindy Mít ngồi lại gần Chàng, mùi nước hoa “Nhị Thiên Đường” thơm ngát, nàng bảo “Hay là mình về nhà em đi...”. Sau khi đến nhà Nàng, CindyMít bảo Chàng... “Anh chờ em chút xíu nha, Em vào phòng ngủ thay đồ ngủ cho thoải mái...”. Chàng ừ a ừ ớ... “ừ em đi, đừng để anh chờ lâu...”. Sáu phút sau, CindyMít đi ra với cái bánh sinh nhật trên tay, sau lưng là vợ con Chàng và 30 thằng bạn Pky64-71, vừa đi vừa hát “Chúc mừng sinh nhật”... Trong khi đó thì Chàng ngồi trên giường, trần truồng như nhộng....

### XÚ LẠ GẶP BẠN NGÀY XƯA

THI MAI

Ngà nghiêng đầu bạc kể cho nhau  
Đứa còn trong nước đứa qua sau  
Tóc xanh lẫn tóc thời binh lửa  
Bóng ngà thân tàn giọt lệ đau  
Một lớp tuổi đời bao mộng ước  
Như bè trôi giạt giữa dòng sông  
Đêm vắng mưa rơi từng giọt nước  
Con thuyền phiêu bạt bể mênh mông  
Từ dạo vượt biên người một ngà

Bạn bè rải rác quá bao la  
Đào viên trường cũ ngày xưa ấy  
Xứ lạ thu về chưa nở hoa  
Vài chiếc lá vàng còn sót lại  
Nớ thương nhau trong những đêm dài  
Vẫn ước mơ có ngày họp mặt  
Vẫn đợi chờ có một ngày mai  
Bạn cũ gặp nhau nơi xứ lạ  
Cười gượng nhau trẻ được vài giờ  
Xả láng chuyện đời theo gió thoảng  
Đáy lòng cô đọng mấy dòng thơ